



## Cục Thuế Đà Nẵng chủ động kịch bản giải pháp ứng phó với dịch bệnh

Theo báo cáo của Cục Thuế Đà Nẵng, công tác thu ngân sách trong những tháng đầu năm 2021 trên địa bàn TP gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, tác động đến đời sống xã hội. Diễn biến của dịch bệnh đã khiến nhiều ngành nghề, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề như vận tải, du lịch, dịch vụ, ăn uống, lưu trú; bất động sản... tuy nhiên, nhờ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và các giải pháp kịp thời của ngành thuế, kinh tế của TP đã có dấu hiệu hồi phục, dù vẫn chậm.

► Ngọc Triều

Theo đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND TP, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục Thuế Đà Nẵng đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn người nộp thuế, góp phần đưa số thu ngân sách trên địa bàn 4 tháng đầu năm đạt khá. Cụ thể, tổng thu nội địa tháng 4/2021 là 1.664 tỷ đồng, tăng 2,35% so với thực hiện cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng, thu nội địa đạt 6.508 tỷ đồng, bằng 37% dự toán trung ương giao, 35,8% dự toán HĐND TP giao, tăng 10,3% so với cùng kỳ; nếu không kể tiền sử dụng đất, thì tổng thu nội địa là 6.034 tỷ đồng, đạt 40,5% dự toán trung ương và HĐND TP giao, tăng 16% so với

với cùng kỳ năm trước.

Phân tích cụ thể cho thấy, trong tháng 4, số thu từ khu vực DNNN trung ương là 105,5 tỷ đồng, tăng 74,5% so với cùng kỳ, do doanh thu phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Khu vực ngoài quốc doanh cũng đạt số thu 438,1 tỷ đồng, bằng 11% dự toán, tăng 181,8% so với cùng kỳ. Tương tự, thuế TNCN là 301,8 tỷ đồng, tăng 82,5% so với cùng kỳ do thị trường bất động sản hồi phục, số lượng hồ sơ giao dịch trong tháng tăng 3.301 hồ sơ so với cùng kỳ. Ngoài ra, thu lệ phí trước bạ đạt 102,9 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức

tạp, đồng thời trong tháng 5 sẽ triển khai thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 với tổng số thuế được gia hạn khoảng 1.190 tỷ đồng, nên số thu nội địa quý II và quý III sẽ giảm so với quý I. Trên cơ sở đó, Cục Thuế đã chủ động điều chỉnh một số nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN, nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ thu NSNN được giao. Theo đó, Cục Thuế yêu cầu toàn ngành tập trung kiểm tra, rà soát đối tượng được gia hạn và đối tượng không thuộc diện để đơn đốc thu nộp kịp thời tiền thuế và tiền thuê đất còn nợ, cũng như phát sinh vào NSNN, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, các đơn vị tập trung xác định mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh để có biện pháp hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế vượt qua khó khăn, duy trì và dần ổn định sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, nhất là đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số, bất động sản và một số lĩnh vực khác có rủi ro cao về thuế. Tăng cường đơn đốc thu nợ đọng thuế, vận dụng linh hoạt các biện pháp cưỡng chế thu nợ, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế đến mức thấp nhất.

Ngoài ra, để đảm bảo hoàn thành dự toán được giao, Cục Thuế đề xuất Thành ủy, HĐND, UBND TP chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, hội đồng thẩm định giá đất sớm triển khai thủ tục đấu giá các dự án lớn của TP đã được phê duyệt. Đồng thời, xác định kịp thời giá đất đối với các dự án mới phát sinh, ký hợp đồng thuê đất, thuê lại đất đảm bảo thời gian quy định và chuyển thông tin để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính, thu nộp vào ngân sách đúng thời gian theo quy định ■